

# D&D Beauty



D&D Cosme Beauty Caravan.

คาราวานความงาม ดีแอนด์ ดีคอสเม่ บิวตี้ คาราวาน คราวนี้ พาท่านมาที่จังหวัดลำปางเพื่อพบกับ น้องแดน เพ็ญระวี แม่ค้าหน้าหวาน ที่เป็นแบรนด์ แอมบาสเดอร์ของเรา ซึ่งจะมาเล่าเรื่องแรงบันดาลใจและเองหลังความงามของเธอ

แนะนำตัว ทำไมเลือกเปิดร้านกาแฟ

คือแดนเป็นคนลำปาง ตอนเด็กๆเหมือนๆทุกคน จะซ้อนท้ายรถเครื่องแม่ไปกาดกีนกาแพ ไมโล ก็ชอบ บังเอิญว่า ช่วงนี้ว่างๆ เลยลองมาเปิด ช่วยขายกับเพื่อนสอนคนเป็นร้านรถตู้สี่สมสไตส์ จอดบริเวณสะพานทางเข้าวัดพระบาท ที่จะเลี้ยวไปวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

โดยจะเน้นเครื่องดื่มชา กาแฟ แบบต่างๆ ทั้งลาเต้ เฟรปปี้ ซึ่งราคาไม่แพง 20-25 บาท คือถาราคาสูงเน้นนักท่องเที่ยว ที่ยาวอาจจะมิมมาก ในย่านนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนนักศึกษา แวะมาซื้อไม่ขาดสาย บางส่วนมานั่งทานที่ร้านค้า ชวนคนขายคุยสนุกสนาน

เส้นทางสู่ความสวยความงาม

ตอนนี้ แดนเซ็นสัญญากับเอ็ม เจ ดปรเฟสชั่นแนล แมเนจเมนท์ ?ช่วยดูแลและรับงานให้แดนคะ กอส่วนใหญ่จะ ทำงานแถวๆลำปาง งานอีเวนท์ เดินแบบ พิรีเซนเตอร์ เปิดตัวสินค้า เครื่องสำอาง ซึ่งก็ดีแดนจะได้ใช้เวลาอยู่กับคนที่แดนรักคือครอบครัว

โดยที่ผ่านมา พี่ที่ดูแลก็แนะนำงานหลายๆ อย่างใหม่ลองทำในกรุงเทพ แดนก็ให้พี่เค้าช่วยๆ ดูที่เหมาะสมกับเรา อย่างงานนางเอกมิวสิก พี่เขากช่วยดูว่า เป็นศิลปินอะไรค่ายไหน รวมถึงแนวเพลง แต่งานละครร้องเพลงไม่น่าจะเหมาะ บังเอิญแดนเคยไปเรียนภาษาที่เกาหลีมา 6 เดือน ซึ่งชอบมากๆ เพราะคนที่นั่นดูสนุกกับการแต่งตัว น่ารัก แต่ดูไม่เคร่งเครียดเกินไป หลายอย่างแดนก็นำมาปรับใช้ในแบบที่เหมาะสมกับเรา

เคล็ดลับความงามแม่ค้าหน้าหวาน

ทุกวันเวลามาเปิดร้าน แดนช่วยกับเพื่อนอีกคน ก็จะใช้ครีมกันแดด ที่แดนใช้ประจำของดีแอนด์ ดีคอสเม่ คือ Lovely Girl Sun care SPF 30 ซึ่งราคาอาจจะสูงนิดนึง แต่เนื้อดีมาก เป็นครีมเนื้อนุ่มเหมาะกับคนผิวละเอียด และก่อให้เกิดการแพ้ใดๆ ซึมซับเร็ว และมีประสิทธิภาพในการกันแดดถึงสามสิบเท่า ชอบมากคะ ช่วยให้มีผิวไม่หมองคล้ำ

อีกอันคือ แป้งพัฟ แดนเลือก BB Cushionเพราะเนื้อเบา ช่วยให้หน้าไม่มันระหว่างวันและดูเป็นธรรมชาติคะ นอกจากนั้นแล้ว ยังมีส่วนของบีบี ครีม ที่ช่วยรองพื้นให้สวยใส และยังใช้เป็นเมคอัพเบสช่วยให้เครื่องติดทนนาน

ก่อนนอนที่มักทำเป็นประจำคือ การมาสก์หน้า ซึ่งชอบมากๆ ค่ะ ของดีแอนด์ ดีจะมีหลายสูตร แต่ที่ชอบจะใช้มาสด์ไอย์ใหม่ จะเย็นๆ พักไว้สักสิบนาที และใช้ครีมบำรุงผิวหน้า ไวโอเล็ตเพื่อการบำรุงล้ำลึก ก่อนนอนค่ะ ปิดท้ายด้วยสูตรสำเร็จคนงาม

เรื่องของการเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์สำคัญมากๆ นะคะ ทางผักผลไม้และดื่มน้ำ และนอนพักผ่อนให้เพียงพอ รวมถึงการออกกำลังกายช่วยให้เรามีผิวพรรณที่สวยงาม และจิตใจโปร่งใสค่ะ